
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ตวง  อันทะ
ไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings)  มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการโดยสรุปว่า จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่ง เสริมการเรียนรู้  

พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลเป็นการยกระดับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชน
ตามที่ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามความ
ในมาตรา ๓๓ นั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงได้เชิญ
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการโดยสรุปว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง “การขอจัดตั้งส่วนราชการส านักบริหารการมัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ที่คณะท างานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ยกร่างขึ้น ซึ่งร่างรายงานดังกล่าว  
มีจ านวน ๔ บท ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทน า บทที่ ๒ กฎหมาย นโยบาย หลักการ 
แนวคิดด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ ๓ สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ปัจจุบัน และ บทที่ ๔ สรุปผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะ จากนั้นที่ประชุม
คณะกรรมาธิการได้ร่วมกันอภิปรายตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรายงาน
ดังกล่าว 

 
 
  
 

ฉบับท่ี ๑๙/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  



๒ 
 

 รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวรกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา  
ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการโดยสรุป ดังนี้ ๑) พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะ
ชีวิตส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการและให้
ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษามายิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อรายงานใหม่เป็น “การพัฒนาองค์การ
นักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา” แทน  และ
ให้แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องใหม่ทั้งหมด ๒) พิจารณาเตรียมประเด็น
ในการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  ๑) นโยบาย 
การแนะแนวเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ เรียนอาชีวศึกษา  ๒) การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ๓) การพัฒนาสมรรถนะครูตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ๔) ความก้าวหน้าของระบบธนาคาร 
หน่วยกิตเพ่ือพัฒนาการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ๕) ความคืบหน้าในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ...  
และการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นนิติบุคคล ๖) ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการอาชีวศึกษา 

  นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสรุปว่า  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาการจัดเสวนาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพ่ือเป็น
เวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของสถานศึกษาเอกชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล 
และสรุปประเด็นสาระส าคัญ เพ่ือยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษาแล้วน าเสนอต่อรัฐบาล  
โดยเบื้องต้นท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรจัดเสวนาในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  

 

  


